

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.41/43 จับตาตัวเลขศก.สหรัฐ คาดกรอบวันนี้ 34.30 - 34.60

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 พ.ย. 2567)--

นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 34.41/43 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวแข็งค่าจากปิดตลาดเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 34.61 บาท/ดอลลาร์

เข้านเงินบาทแข็งค่าจากทำตลาด เคลื่อนไหวทิศทางเดียวกับสกุลเงินในภูมิภาค แต่แข็งค่าสุด จากปัจจัยทองคำในตลาดโลกพุ่งขึ้นต่อเนื่อง และดอลลาร์ที่ปรับขึ้นมาเล็กน้อย ทำให้มีการขายทำกำไรระยะสั้น

สำหรับวันนี้ยังไม่มีประเด็นที่ต้องติดตาม ตลาดรอตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ในสัปดาห์นี้ อาทิ คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 6-7 พ.ย., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/67 (ประมาณการครั้งที่ 2) และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนต.ค.

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 34.30 - 34.60 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 153.70/75 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 154.32 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0480/0484 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 1.0412 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 34.741 บาท/ดอลลาร์

-บริษัท วายแอลจี บูลเลียน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เปิดเผยว่า แนวโน้มราคาทองคำในระยะยาวยังเป็นขาขึ้น จาก 3 ปัจจัย ยังหนุนทองคำแข็งแกร่ง คือ ธนาคารกลางทั่วโลก ยังคงสะสมทองคำเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศ ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่กลับมาปะทุและน่ากังวลมากขึ้นในฝั่งรัสเซีย-ยูเครน

-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สรุปมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สะสมตามกลุ่มนักลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-22 พฤศจิกายน 2567 พบว่าสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 39,992.75 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ซื้อสุทธิ 1,228.44 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 133,190.12 ล้านบาท นักลงทุนในประเทศ (รายย่อย) ซื้อสุทธิ 91,968.93 ล้านบาท

-"อนุทิน" รับผิดชอบข่าวหอกการค้าไทย ชง 3 ข้อฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน หวังเติบโต 3% ตามเป้าหมาย กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดหนุนเอกชนทำธุรกิจ เดินหน้าตั้งรองผู้ว่าฯ ด้านเศรษฐกิจ

-ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันศุกร์ (22 พ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ถึงกิจกรรมทางธุรกิจที่แข็งแกร่งในสหรัฐ

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์ (22 พ.ย.) โดยพุ่งทะลุระดับ 2,700 ดอลลาร์ได้เป็นครั้งแรกในรอบ 2 สัปดาห์ และปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดในรอบเกือบ 2 ปี เนื่องจากแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

ปลอดภัย ได้บังคับปัจจัยลบจากการแข็งค่าของดอลลาร์ และการคาดการณ์ที่ลดลงเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ในเดือนหน้า

-ราคาบิตคอยน์จะลดตัวในช่วงเช้าวันนี้ (25 พ.ย.) หลังจากพุ่งขึ้นใกล้แตะระดับ 100,000 ดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักลงทุนกำลังจับตาดูว่า บิตคอยน์จะสามารถเคลื่อนตัวทะลุระดับดังกล่าวได้หรือไม่

-นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ยอดส่งออกของจีนจะพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีนี้ โดยได้แรงหนุนจากการที่กลุ่มลูกค้าในต่างประเทศของจีนจะเร่งสั่งซื้อสินค้า ก่อนที่โดนัลด์ ทรัมป์ ว่าจะที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเมื่อเขาเข้ารับตำแหน่งในเดือนม.ค. ปีหน้า

-ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยผลสำรวจที่ระบุว่า บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินกังวลเกี่ยวกับหนี้สินที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐ, ความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย และปัญหาการค้าระหว่างประเทศ โดยพวกเขา มองว่าเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อเสถียรภาพของภาคการเงิน

-ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ อาทิ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ย. จาก Conference Board, คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุมของวันที่ 6-7 พ.ย., ยอดขายบ้านใหม่เดือนต.ค., จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนต.ค. และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/67 (ประมาณการครั้งที่ 2)

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้